



V/v góp ý 2 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các TT quy định mức phí và lệ phí



Kính gửi: Bộ Tài chính

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN thủy sản hội viên chân thành cảm ơn Bộ Tài chính và các Tổng cục (Thuế, Hải quan) đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN thủy sản tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong suốt thời gian qua.

Phúc đáp các công văn số **11472/BTC-CST** ngày 29/8/2017 và công văn số **11881/BTC-CST** ngày 7/9/2017 của Quý Bộ về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng, ATTP, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, sau khi gửi dự thảo xin ý kiến từ các DN hội viên, chúng tôi xin có một số góp ý như sau:

I. Về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng, ATTP (theo công văn số 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017)

Sau khi gửi Dự thảo cho các DN Hội viên, đến hôm nay chưa có DN nào có ý kiến gì thêm về các mức phí điều chỉnh trong Dự thảo. Tinh thần chung là Hiệp hội VASEP và các DN thủy sản hội viên luôn tuân thủ, đồng hành và chia sẻ với Nhà nước trong nhiều hoạt động, bao gồm cả phần phí theo các Quy định mới của Luật Phí & Lệ phí. Trên cơ sở công văn số 25/2017/CV-VASEP ngày 22/2/2017 của VASEP gửi Bộ Tài chính (v/v Kiến nghị về mức phí quy định tại 4 Thông tư...), Hiệp hội không có ý kiến gì thêm về các mức phí đưa ra tại Dự thảo Thông tư kèm theo công văn số 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017 của Quý Bộ.

II. Về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 230/2016/TT-BTC về phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (theo công văn số 11881/BTC-CST ngày 7/9/2017)

Như ý kiến ở trên, Hiệp hội VASEP và các DN thủy sản hội viên luôn tuân thủ, đồng hành và chia sẻ với Nhà nước trong nhiều hoạt động, bao gồm cả phần phí theo các Quy định mới của Luật Phí & Lệ phí - nhưng phải đảm bảo nguyên tắc "thu đủ bù chi" trong hoạt động dịch vụ công của quản lý Nhà nước.

Đối với mức phí Thẩm định Xác nhận Nguồn gốc Nguyên liệu Thủy sản, tuy trong dự thảo đã giảm từ 700.000 đồng/lần (theo Thông tư số 230/2016/TT-BTC) xuống còn **630.000 đồng/lần** (theo Dự thảo, giảm 10%), nhưng theo ý kiến các doanh nghiệp, thì với quy trình Thẩm định Xác nhận Nguồn gốc Nguyên liệu Thủy sản đang **triển khai hiện nay** (kiểm tra,

đổi chiếu xác nhận hồ sơ) cũng như quy trình dự kiến **thực thi sắp tới** (kiểm tra hồ sơ và kiểm tra-xác nhận tàu, khối lượng cập bến tại cảng do BQL cảng cá thực hiện) - theo Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 và Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 - thì thấy mức phí này (630.000 đ/lần) là **chưa** được tính toán sát thực với các chi phí của hoạt động công việc cần thiết cho một lần xác nhận này ở ngay trong chính khuôn viên Cảng cá, **còn** cao và **chưa** phù hợp, **chưa** thuyết phục theo đúng bản chất «thu đủ bù chi».

Kính đề nghị Quý Bộ xem xét các căn cứ xây dựng các khoản chi thực tế cho hoạt động này để điều chỉnh mức phí Thẩm định Xác nhận Nguồn gốc Nguyên liệu Thủy sản trong Dự thảo giảm xuống đúng với nguyên tắc “thu đủ bù chi” của Luật Phí và Lệ phí 2015 và có ý nghĩa sát thực với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “giảm phí cho DN”.

Hiệp hội VASEP và các DN thành viên chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và liên tục thời gian qua của Bộ Tài chính và kính đề nghị Quý Bộ xem xét, tiếp thu các ý kiến góp ý nêu trên của Hiệp hội nhằm thực hiện khả thi, công bằng các quy định của pháp luật cũng như giúp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho để các DN yên tâm trong sản xuất, kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch & các PCT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**



Trương Đình Hòa